

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังแกว่งในกรอบ, วอลุ่มเบาบาง-ขาดปัจจัยใหม่หนุน

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังแกว่งตัวในกรอบ หลังซิมซบปัจจัยเรื่องคาดการณ์การคงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐไปมากแล้ว และขาดปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุน

*ดอลลาร์อยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ เมื่อเทียบตะกร้าเงิน ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนซื้อคืนดอลลาร์ ก่อนการประกาศผลประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในวันพรุ่งนี้

*นักลงทุนขายดอลลาร์อย่างหนัก ก่อนการประชุมเฟดวันที่ 29-30 ต.ค. เนื่องจากมีการคาดการณ์กันมากขึ้นว่า เฟดจะดำเนินโครงการซื้อพันธบัตรไปจนถึงต้นปีหน้า แต่เนื่องจากตลาดปรับตัวรับปัจจัยดังกล่าวไปพอสมควรแล้ว ทำให้ดอลลาร์อาจจะแข็งค่าขึ้นได้ หลังการประชุม

*Conference Board เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐ ร่วงอย่างรุนแรงสู่ระดับ 71.2 ในเดือนต.ค. จาก 80.2 ในเดือนก.ย. ขณะที่ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกลดลง 0.1% ในเดือนก.ย. แต่ยอดค้าปลีกไม่รวมรถยนต์เพิ่มขึ้น 0.4% ตามคาด

*กระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต(PPI) ลดลง 0.1% ในเดือนก.ย. โดยลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเม.ย. หลังเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนส.ค.

*นายเอวัลด์ โนวอตนี กรรมการสภาพบริหาร ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) กล่าวว่า ไม่มีเหตุผลที่อีซีบีจะเข้าแทรกแซง และทำให้ยูโรอ่อนค่าลง ขณะที่ เทลดเดอร์ในต่างประเทศ ระบุว่า การที่ยูโรไม่สามารถแข็งค่าทะลุระดับ 1.3800 ดอลลาร์ ทำให้ยูโรเสี่ยงต่อการปรับฐาน

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.071 บาท

*09.51 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.06/11 จาก 31.03/08 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.05/09 จาก 31.035/065 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 98.18/20 จาก 98.15 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3735/37 จาก 1.3741 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"ตลาดยังเจี๊ยบๆเหมือนเดิม แรงขาย(ดอลลาร์)จากที่คาดว่าเฟดจะคง QE เอาไว้ก็น่าจะไม่ค่อยมีแล้ว ส่วนพวก month-end (แรงซื้อดอลลาร์ในช่วงปลายเดือน) ก็หมดไปแล้วเหมือนกัน บาทเลยไม่ได้ move "ไปไหน" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทเข้านี้ยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบ ด้วยปริมาณธุรกรรมที่เบาบาง เนื่องจากตลาดยังขาดปัจจัยมาสนับสนุนทั้งในด้านซื้อและด้านขาย หลังรับรู้การคาดการณ์เรื่องการคงวงเงินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) ของเฟด ไปมากแล้ว

ขณะที่แรงซื้อดอลลาร์จากผู้นำเข้าในช่วงปลายเดือน ก็หมดลงไปแล้วเช่นกัน โดยคาดว่า เงินบาทวันนี้ จะยังเคลื่อนไหวในกรอบ 31.00-31.10 ต่อไป

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214